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แม่ฟ้าหลวง: CSR ยคุแรก 

ตอบโจทยก์ารพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นองค์กรเอกชนเริม่ตระหนักถึงความรบัผดิชอบที่ได้ขยาย

ขอบเขตออกไปจากผู้ถือหุ้น (Shareholders) ไปสู่ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในรูปแบบของ 

Social Entrepreneur, Social Enterprise, Venture Philanthropy, Corporate Social Responsibility, 

New Business Model, Social Investing, ไปจนถงึ Social Innovation  

โลกใบเดมิทีเ่คยมองเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม แยกออกจากกนั สู่โลกใบใหม่ ทีห่ลายคน

เริม่ตระหนักว่าที่จรงิแลว้ เศรษฐกจิเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและสงัคมเป็นส่วนหนึ่งของสิง่แวดล้อม โลก

ใบใหม่เป็น “โลกที่เลื่อนไหล” เต็มไปด้วย Global Commons ที่ผู้คนในโลกจากนี้ไป สุขก็จะสุขด้วยกนั 

และทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน ท าให้องค์กรเอกชนเหล่านี้  เริ่มมองว่า “ธรรมาภิบาลทางธุรกิจ” หรือ 

Corporate Governance อาจไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ Stakeholders บางแห่งคิดไปไกลถึงการเป็น 

“พลเมอืงที่ดขีองโลก” หรอื Global Corporate Citizenship โดยขยายจากธุรกรรมทางเศรษฐกจิออกไป

ยงัปรมิณฑลของกจิกรรมทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม   

ผมไดม้โีอกาสพบ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกลุ เลขาธกิารมลูนิธแิม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ ์

พูดคุยกนัในประเดน็ดงักล่าว จากการสนทนากลบัพบว่า มลูนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ เป็นองคก์รหนึ่งทีน่่าสนใจ 

ที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ดงักล่าว ยงัมอีัตลกัษณ์ จุดเด่น และความเป็นผู้น าในการขบัเคลื่อน Social 

Transformation อยา่งน่าทึง่ ซึง่พอสรปุไดเ้ป็น 4 ประเดน็ใหญ่ดว้ยกนั คอื 

1) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นองค์กรบูรณาการที่ผลักดัน Social Transformation โดยการ

เชื่อมโยงประสานหน่วยงานทัง้ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และโครงการใน

พระราชด าร ิเขา้ดว้ยกนั  หรอื 4 Ps: Public, Private, People & Patronage Model 

2) มลูนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ เป็นองค์กรทีย่อ้นกลบัโมเดลทีต่อบโจทยค์วามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อมของภาคเอกชน  หรอื Social Responsibility Reversal กล่าวคือ แทนที่จะ

พฒันาจากธุรกรรมทางดา้นเศรษฐกจิ ไปสู่กจิกรรมทางดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม มลูนิธแิม่

ฟ้าหลวงฯ กลับเริม่ต้นด้วยกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม มาสู่การสร้างความเข้มแข็ง

ทางดา้นสงัคม ก่อนทีจ่ะพฒันาสู่การสรา้งความมัง่คัง่ทางดา้นเศรษฐกจิ 
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3) มูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ เป็นองค์กรที่ยอ้นกลบั Philanthro-Capitalism ที่เน้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมของบรรดาผู้มอีนัจะกนิ บรษิัทขนาดใหญ่ มูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ กลบัมคีวามเชื่อใน 

Citizen Philanthropy โดยเน้นการมีส่วนร่วมและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชน 

(People Empowerment) แทน 

4) มเิพยีงเท่านัน้ มูลนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ ยงัเป็นองค์กรที่จดัตัง้ Social Enterprise แห่งแรกของ

ประเทศไทย (และอาจจะเป็นแห่งแรกๆ ของโลก) ในนาม บรษิทั “นวุต”ิ  

มลูนิธแิมฟ้่าหลวงฯ จงึเป็นโมเดลทีต่อบโจทยก์ารพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยต่อเชื่อมและสรา้งสมดุล

ระหว่าง Human Wisdom, Social Well-being, Environmental Wellness ให้เข้ากบั Economic Wealth 

ไดอ้ยา่งลงตวั สอดคลอ้ง กลมกลนื รายละเอยีดอยูใ่นบทสมัภาษณ์ ดงัต่อไปนี้ 2 

 

ดร.สวิุทย:์ อยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความเป็นมาของนวติุ?   

ต้องเทา้ความไปทีจุ่ดเริม่ต้นของโครงการพฒันาดอยตุงฯ สมเดจ็ย่ามรีบัสัง่กบัผมว่า จะเสดจ็ไป

ที่สวติเซอรแ์ลนด์จนพระชนมายุ 90 พรรษา คุณลองคดิดูว่าจะเป็นยงัไง ถ้าท่านประทบัอยู่กรุงเทพฯ 

แลว้ประทบัอยู่เฉยๆ ไม่มอีะไรท า ในฐานะผมเป็นราชเลขาฯ ต้องคดิว่าจะถวายท่านทรงท าอะไร เพราะ

ท่านเชื่อแน่ว่าท่านยงัสามารถท าประโยชน์ให้สังคมได้ สมเด็จย่าเคยรบัสัง่ว่าพื้นที่ที่ระดบัความสูง    

900-1,300 เมตร จากระดับน ้ าทะเลปานกลาง จะเหมาะสมที่สุดส าหรบัพระองค์ท่าน เผอิญผมเจอ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขาพาไปดอยตุง  ผมจงึทูลเชิญเสด็จพาสมเด็จย่ามา

ทอดพระเนตรดอยตุงครัง้แรกเมื่อ 15 มกราคม 2530    หลงัเสวยพระ

สุธารสตอนบ่าย ท่านก็เสด็จตรงมาหาผมและมพีระราชกระแสรบัสัง่ว่า 

“ตกลงจะมาสรา้งบ้านที่นี่  แต่ถ้าไม่มโีครงการดอยตุงก็ไม่สรา้งบ้านที่นี่ ” 

ผมบอกว่าที่นี้ ฝ่ินเต็มไปหมด ท่านรบัสัง่ว่าทรงจ าได้ เพราะเคยเสด็จฯ 

มาเมื่อปี 2508 มาทรงกราบพระมหาธาตุดอยตุง และท่านทรงจ าได้ว่า

เห็นฝ่ินเต็มไปหมด ป่าโล้นมาก ผมเลยถามท่านว่า ท่านอยากจะทรง

ปลูกป่ามัย้ ท่านก็มรีบัสัง่ว่า “ฉันอยากปลูกป่ามา 10 กว่าปีแล้ว แต่ไม่มี

ใครรบัปากฉนั”  

ตอนนัน้ ทหารคดัคา้น ตอนเช้าพลเอกจรวย วงศ์สายญับอกผม

ว่า ท าไม่ได้ เพราะเรื่องความมัน่คงของชาติ เป็นพื้นที่ตดิชายแดน และมกีองก าลงัชนกลุ่มน้อยอยู่ 3 

สมเด็จยา่ทรงปลูกตน้กาแฟ

ตน้แรก  
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แปลงปลูกกาแฟ ปี 2534 

กลุ่ม มีกองก าลงัของขุนส่า ว้า และก๊กมนิตัง๋อยู่ตรงนี้  เมื่อได้ร่วมโต๊ะเสวย ผมชวนคุยเรื่องดอยตุง 

สมเด็จย่าหยุดเสวยเลย แล้วรบัสัง่ถึงแต่เรื่องดอยตุง ตอนเย็นพลเอกจรวยมาตบไหล่ผม บอกว่า 

“คุณชาย ตอ้งท าใหไ้ด ้ตอ้งท าใหไ้ด้” 

ผมวางโครงการไว ้30 ปี คดิว่าถ้าเราจะเป็นตวัอยา่งของโลกได ้เราต้องออกจากทีน่ี้อย่างสง่าผ่า

เผย และคนทีน่ี่ต้องสามารถดูแลตวัเขาเองต่อไปได้โดยไม่มเีรา นัน้คอื ความยัง่ยนื เป็นความคดิตัง้แต่

วนัแรกที่ท า ไม่มงีานไหนไม่มเีลกิรา ตัง้เป้าไว้อย่างนี้ เหลอือกี 8 ปี เราท าให้ดทีี่สุดเท่าที่จะท าได้ เท่า

ไหนเท่านัน้   

 เรือ่งปลกูป่า ตัง้แต่ตน้เราไม่มเีงนิซกับาทเลย แต่ตอนนัน้ ปี 2530 แลว้ปี 2533 คอือะไร สมเดจ็

ย่าจะทรงมพีระชนมายุครบ 90 ใช่มัย้ ผมวางแผนเลย จะหาเงนิมาท าถวายท่าน หาง่ายนิดเดยีว เพราะ 

90 ชนัษา มใีครไม่อยากท าถวายบ้าง ตอนนัน้ สมเดจ็ย่าเป็นที่รกัและเคารพนับถอืมากที่สุดคนหนึ่งใน

แผ่นดนิ ผมแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 99 แปลงๆ ละ 100 ไร ่เท่ากบั 9,900 ไร ่ใหค้นปลกูป่าถวายสมเดจ็ยา่ 90 

พระชนัษา ผมก็บอกกระทรวงมหาดไทยก่อนเลย ตอนนัน้ ม ี73 จงัหวดั ขอจงัหวดัละ 300,000 บาท 

จงัหวดัหนึ่งเอาไป 100 ไร่ ไร่หนึ่งตก 3,000 บาทตามป่าไมว้่า เป็น 300,000 บาทต่อไร่ ต่อการท างาน 

30 เดอืน เริม่เดอืนเมษา ผ่านหน้าฝน 3 หน้า เพราะเราไม่มนี ้า  ตอ้งอาศยัน ้าฝน ถ้าเราปลกูป่าสามหน้า

นี้ ปีแรกมตีายบา้งกป็ลูกซ่อมแซม ปีทีส่องกป็ลูกซ่อมแซมอกีนิดหน่อย ปีทีส่ามกอ็าจเหลอืไม่กีต่้นทีต่้อง

ซ่อม ถ้ายงัต้องซ่อมต่อ ก็แสดงว่าเราไม่สมควรจะปลูกป่าแล้ว เพราะท าไม่ส าเรจ็ ก็ได้ไป 73 จงัหวดั 

นอกเหนือจากนัน้ ยงัม ี14 กระทรวง กองทพับก กองทพัเรอื กองทพัอากาศ ต ารวจและมแีม่บา้นต่างๆ 

นานา เหลอื 3 แปลงสุดทา้ย จะเอาจากบรษิทักไ็ม่ได ้เพราะมเียอะแยะ กเ็ลยกราบบงัคมทูลสมเดจ็ย่าว่า
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จะทรงเองแปลงหนึ่งมัย้ ท่านก็รบัสัง่ว่า “เอาซิ” ผมเลยกราบบงัคมทูลขอให้ทูลชวนพระบาทสมเด็จ

เจา้อยู่หวักบัสมเดจ็พระเจา้พี่นางเธอฯ ว่าจะท าถวายใหส้มเดจ็แม่มัย้ ท าไมท่านจะไม่ทรงเอา การปลูก

ป่า 9,900 ไร่ บนดอยตุง ทุกคนในประเทศไทยได้ท าเพื่อสมเด็จย่า และสมเด็จย่าก็ทรงท าด้วยเพื่อ

แผ่นดนิไทย และถา้จะพดูกนัจรงิๆ แลว้ ท่านทรงท าเพื่อแกไ้ขปัญหาโลกรอ้นดว้ยซ ้าไป 

และเราไม่เคยพูดเรื่องฝ่ินเลย ไม่เคยพูดเรื่องอาวุธที่ขายกันอย่างโจ่งครึ่มบนนัน้ เอ็ม 16 นี้ 

กระบอกละ 3,000 บาท คาบนิกระบอกละ 1,500 บาท กระสุนลูกละ 2 บาท ถงึ 4 บาท น ้ายาทีจ่ะเอามา 

ท าฝ่ินให้เป็นเฮโรอนี คนถบีถงัสองรอ้ยลติรลงไปแล้วแบ่งเป็นถุงๆ เราก็ไม่พูดถงึ แต่เราพูดถงึการแก้

ความเจบ็ความป่วย ความยากความจน และความไมรู่เ้ป็นหลกั 

 

ดร.สวิุทย:์ แล้วไปเป็นบริษทันวติุได้อย่างไร? 

การเอาพืน้ที่ท ากนิเกอืบ 50,000 ไร่ ทีเ่ดมิเขาท าไร่เลื่อนลอย ปลูกฝ่ิน มาปลูกป่าอนุรกัษ์ต้นน ้า 

เท่ากบัเรายดึที่ท ากนิเขามาปลูกป่า แล้วคนจะเอาอะไรกนิ สมเดจ็ย่ามรีบัสัง่ว่า ท ายงัไงไม่ให้ชาวบ้าน

เดอืดรอ้น ท ายงัไงล่ะ ผมคดิถงึการตัง้บรษิทันวุตขิึน้มา บรษิทันี้ คอื CSR ทีเ่ขาเรยีกกนัสมยันี้ แต่ CSR 

จาก Bottom of your heart นะ 

 

ดร.สวิุทย:์ ท่ีคิดเร่ืองตัง้บริษทัน้ีปีอะไร ปีท่ีสองหลงัจากเร่ิมโครงการใช่หรือไม่?  

เริม่ตัง้แต่ปีแรกก็คดิเรื่องนี้ควบคู่กนัไปแล้ว เพราะเมื่อคุณเอาที่ท ากนิเขามาปลูกป่า 30 เดอืน 

แล้วหลงัจากนัน้ล่ะ เขาไม่มทีี่ท ากนิ แล้วเขาจะท าอะไรต่อ ความคดิเรื่องป่าเศรษฐกจิ จงึได้เกิดขึน้มา

เพื่อตอบว่าเขาจะอยู่ต่อไปได้อย่างไร เพราะต้องคดิว่าท าอย่างไรให้

ชาวบา้นและป่าสามารถอยู่รว่มกนัได ้ 

เราเลือกกาแฟอาราบกิ้า และถัว่แมคคาเดเมยีมาปลูกในป่า

เศรษฐกิจ เพราะเมล็ดมมีูลค่าสูง ตลาดต้องการมาก และที่ส าคญัใช้

แรงงานเยอะ และเราต้องการสร้างงานใช่มัย้ เดิมที คิดจะปลูกชา 

เพราะดอยตุงตัง้อยูบ่น Assam belt ซึง่ปลูกชาไดด้ทีีสุ่ดในโลก และชา

มีระบบรากที่ยาวสามารถกันดินถล่มได้ แต่ถ้าปลูกชาก็ เสี่ยงว่า

ชาวบ้านจะตดัป่าเพื่อเอาฟืนมาใช้คัว่ชา เลยเลอืกกาแฟอาราบกิ้า ซึ่ง



แม่ฟ้าหลวง:CSR ยุคแรก ตอบโจทยก์ารพฒันาอย่างยัง่ยืน, การเงนิการธนาคาร หน้า48-55, ดร.สุวทิย ์เมษนิทรยี์ (กุมภาพนธ ์2553). หน้า 5 

 

ปลกูไดด้ใีนที่ๆ  ปลกูฝ่ินไดด้ ีส าหรบัแมคคาเดเมยี ดูแลว้ผลผลติโลกยงัน้อย มแีหล่งผลติอยู่แค่ไม่กี่แห่ง 

คอื ออสเตรเลยีและฮาวาย แต่ความตอ้งการของตลาดสงู แมทุ้กวนันี้ แมคคาเดเมยียงัเป็นถัว่ทีแ่พงทีสุ่ด

ในโลก อกีอย่าง ถ้ามนัเจง๊ อยา่งน้อย ต้นแมคคาเดเมยีอายุเป็นรอ้ยปี เป็นป่าตน้น ้าต่อไปได ้กาแฟอารา

บกิ้า ปลูกใต้ร่มเงาไมใ้หญ่อยู่แล้ว ไม่รบกวนป่า แต่ตอนนัน้ ในไทยยงัไม่เคยมใีครปลูกกาแฟอาราบกิ้า 

และแมคคาเดเมยีเพื่อการค้าเป็นล ่า เป็นสนัมาก่อน ความเสี่ยงสูง เพราะนานกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ คอื

ประมาณ 3 ปีส าหรบักาแฟ และ 7 ปี ส าหรบัแมคคา มลูนิธฯิ กไ็มม่คีวามช านาญ 

ผมเลยไปบอกเพื่อนให้หาบรษิัทญี่ปุ่ นให้อัว๊ะบรษิทัหนึ่ง เพราะอัว๊ะต้องการ หนึ่ง เงนิถูก สอง 

expertise สาม อัว๊ะตอ้งการตลาด นี่ 2531 นะ คนทีน่ัง่ฟังอยู่มคีุณบรรยงค ์ล ่าซ า  คุณธารนิทร ์ นิมมาน

เหมนิทร ์และคุณยศ เอื้อชเูกยีรต ิเขากน็ัง่นิ่ง ยิม้ เขาบอกท าไม่ได ้แต่ในทีสุ่ด คุณยศกห็าบรษิทัญี่ปุ่ นมา

ให้ได้ แล้วไม่รู้ญี่ปุ่ นเมาหรอืยงัไง เพราะเขาก็เอากับผม เงนิถูก คือ ในขณะนัน้ ปี 31, 32 ดอกเบี้ย

ธนาคารประมาณ 12-15% ไม่มทีางกู้มาท าการเกษตรได ้เพราะนาน กว่าจะไดเ้งนิคนื แต่องคก์ารความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่ นหรอื JICA ใหกู้้ 0.72% ถงึจะบวกค่าโน่นค่านี่ต่างๆ แลว้ ก็ไม่

เกิน 1.3% และ JICA ยงัให้ grace period 5 ปี และให้ผ่อนจ่ายได้นานถึง 20 ปี ปี 2535 นวุติได้กู้เงนิ

จาก JICA โดยบรษิัทมิตซุยเป็นคนไปเอาเงนิกู้นี้มา ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานทรพัย์สินส่วน

พระมหากษตัรยิ ์เป็นผูค้ ้าประกนัมติซุยอกีทหีนึ่ง ส านักงานทรพัยส์นิส่วนพระมหากษตัรยิ ์บรษิทัมติซุย 

ธนาคารซมูโิตโม่ มติซุย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารเอเชยี และบรษิทัเอื้อชเูกยีรต ิโดยคุณจรญู เอื้อชู

เกียรติ ซึ่งได้เคยมาดอยตุงและชอบที่สมเดจ็ย่าทรงท ามาก และให้มา 30 ล้าน จงึร่วมกนัลงทุนก่อตัง้

บรษิทันวุต ิขึน้ในปี 2532 

 

ดร.สวิุทย:์ ท าไมไม่คิดรปูแบบอ่ืน ท าไมคิดในรปูแบบท่ีเป็น CSR? 

ผมไม่ได้คิด CSR เพราะผมไม่รู้จกั CSR ผมพูดกับบรษิัทญี่ปุ่ นเหล่านี้  และกับบริษัทของ

เพื่อนๆ ทีถ่อืหุน้หรอืบรหิารอยู่ว่า “ลือ้ไดก้ าไรจากสงัคมมามากแลว้ ควรคนืก าไรใหก้บัสงัคมบา้ง” อย่าง

ลงโฆษณาในทวี ีคดิดูวนิาทลีะกี่ตงัค์ ไปลงหนังสอืพมิพ์ มนัเป็นหมื่นเป็นแสน ท าไมไม่แบ่งเงนิท า PR 

กอ้นน้ี มาลงทุนตัง้เป็นบรษิทัและท าถวายท่าน อนัน้ี อยู ่forever   

การลงทุนท าบรษิัทนี้ ต้องมสีายป่านยาว แต่ถ้าคดิ In a long run ถูกเป็นบ้าเลย ผมไม่ได้คดิ

เรื่อง CSR ตอนนัน้ ผมไม่รูจ้กั CSR ไม่มใีครรูห้รอกสมยันัน้ ผมรูแ้ต่ว่า ต้องคนืใหส้งัคม ณ ปี 2531 มติ

ซุยมบีรษิัทในประเทศไทยทัง้หมด 160 บรษิัท นวุติจะเป็นบรษิัทที่ 161 แต่ผมบอกเขาเลยว่าคุณจะ
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ไม่ไดเ้งนิคนืเลย ทัง้ต้นและก าไร ต้องคนืใหส้งัคม ผมพูดถงึขัน้ว่า “คุณมาหากนิอยู่เมอืงไทย ท าอะไรให้

ประเทศไทยบา้ง คุณไดไ้ปเยอะแลว้ ท าอะไรใหแ้ผ่นดนิไทยบา้ง”  

สรปุ คอื ผมคดิท าการใหญ่ แต่ไมม่เีงนิและไมรู่ว้ธิกีารเอาเงนิจากราชการดว้ย 

 

 ดร.สวิุทย:์ ตอนท่ีท่านขาย Concept น้ี พดูว่าอะไร? 

มาท าถวายสมเด็จย่า ปกตพิวกคุณท า PR ใช้เงนิเยอะ แต่ต าน ้าพรกิละลายแม่น ้าเป็นส่วนให

หนึ่ง คนเหน็แลว้ผ่านไป แต่นี่ คุณมาท าเพื่อสงัคมจรงิๆ จะสรา้งรายได้ให้ชาวบ้าน และท าถวายสมเดจ็

ยา่เป็นส่วนใหญ่จรงิๆ และชื่อเสยีงในการท าดต่ีอสงัคมน้ีจะอยูไ่ปตลอด  

  

ดร.สวิุทย:์ ในยคุนัน้ ถ้าไม่ท าอย่างน้ี บริษทัอ่ืนเขาท าอะไรกนับ้าง?  

บรจิาคเงนิ บรจิาคสิง่ของ 

 

ดร.สวิุทย:์ Mission ของนวติุ คืออะไร? 

ชื่อนวุตนิี้ ผมขอพระราชทานชื่อบรษิทัจากสมเดจ็ย่า เพราะคนเขาท าถวายท่านเมื่อพระชนมาย ุ

90 ชนัษา นวุติ แปลว่า เก้าสิบ ที่ตัง้มาในปี 2532 นี้ มี

สองบรษิัท อีกบรษิัท ชื่อนวุตะยายุ แปลว่า อายุเก้าสิบ 

คอื นอกจากเอาเงนิบรษิัทต่างๆ แล้ว ยงัเอาเงนิส่วนตวั

ของเพื่อนๆ มาลงท าเป็นอีกบรษิัท ท าส าหรบัชาวบ้าน

กลุ่ ม เล็กๆ  ที่ จะท ากัน เอง  ในขณ ะที่นวุติ  หวังจะ 

Commercialize ถ้าส าเร็จจะขยายใหญ่ได้เลย จะท าให้

เป็นตัวอย่างว่าท าเป็นการค้าได้ เพราะอะไรต้องท าสองบรษิัท เพราะคนบางคนไม่อยากเป็นลูกจ้าง 

อยากเป็นตวัของตวัเอง ผมเขา้ใจตรงน้ี เหมอืนกบัป่า มป่ีาอนุรกัษ์ ป่าเศรษฐกจิ ป่าพวกนี้จา้งคนมาปลูก 

ดูแล แต่มีอีกป่าหนึ่งคือ ป่าพระราชทาน คือ เมื่อเขาท ากับเรามาเป็น 10 ปีและมีทักษะดีแล้ว จะ

แบ่งสนัปันส่วนให้เช่าเป็นไร่ของตัวเองไปเลย ให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของ แต่ต้องมาดูว่าที่ได้ไปอยู่ใน

ขอบเขตนะ คอื ในครอบครวัมกีี่คน ผลผลติเท่าไรถึงจะพอกิน แล้วจะปลูกอะไร ที่ปลูกจะได้ผลเท่าไร 

และในที่สุดมีรายได้เท่าไหร่ต่อปี เอามาดู Demand Supply ให้พอดีกัน และจะได้จ านวนพื้นที่ที่
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เหมาะสม เราพยายามผลกัดนัอะไรทีเ่ขาท าได ้ใหเ้ขาไปท าเอง ตรงกบัพระราชปณิธานทีจ่ะ “ช่วยเขาให้

เขาช่วยตวัเขาเอง” 

ใน Company’s articles of association ของนวุติระบุเลยว่า ก าไรของบรษิทัจะไม่แบ่งให้ผู้ร่วม

ทุน แต่จะบรจิาคใหม้ลูนิธแิมฟ้่าหลวงฯ น าไปใชก้จิกรรมพฒันาสงัคมทัง้หมด  

    บรษิทันวุตมิหีน้าทีป่ลกูและดแูลป่าเศรษฐกจิ และพฒันาคน นวุตติอ้งรบัคนในพืน้ทีม่าท างานกบั

บรษิทัในป่าเศรษฐกจิ 900 คน เพราะปลูกป่าแลว้ หลงั 30 เดอืน คนไม่มทีีท่ ากนิ เพราะฉะนัน้ตอ้งรบัคน 

900 คน คดิไว้ที ่1-10 คน คอื ท า 1 คน เลี้ยง 10 คน ดอยตุงมคีนอยู่ 11,000 คน ถ้าม ี900 งานให้เขา 

จากที่เคยมรีายไดเ้ฉลีย่ 3,372 บาท ต่อคนต่อปี เขามาท ากบัเรา ได้ 40 บาทต่อวนั ท า 300 วนั ไดปี้ละ 

12,000 บาท ไดด้กีว่าเก่าแน่นอน ไม่อย่างนัน้เขาจะท าไปท าไม ประเดน็ส าคญัตรงนี้ คอื เราเปลีย่นเขา

จาก “เกษตรกรมาเป็นเกษตรกรรบัจา้ง” เริม่จากขุดหลุมปลกูป่า ใชท้กัษะน้อยทีสุ่ด เป็น unskilled labor 

แล้วใครท าได้ดีจรงิๆ ก็ผลกัดนัต่อให้เป็น semi-skilled labor มาดูแลป่าเศรษฐกิจ ได้รายได้ด้วย ฝึก

ทักษะฝีมือขึ้นอีกขัน้ด้วย พอปี 2535 เรามาท าเรื่องสวน ที่นี่ ไปอีกขัน้ เพราะต้องมีทักษะ มีความ

ละเอยีดอ่อนมากขึน้ และใชค้วามประณีตสงูกว่า กลายเป็น skilled labor เดีย๋วนี้ คนสวนเดมิหลายคนที่

ขยนัและท าไดด้ ีเราใหเ้ขากูไ้ปตัง้ตวั โดยไปตัง้โรงเพาะช าตน้กลา้ขายใหส้วนแมฟ้่าหลวง ต้นกลา้ทีเ่หลอื 

กข็ายนักท่องเทีย่วทัว่ไป เขาเป็นเจา้ของกจิการของตนเอง แลว้ผ่อนคนืเราเป็นงวดๆ ตามความพรอ้ม

ของเขา เพราะฉะนัน้ นวุตมิบีทบาท คอื ลงทุนในการปลูกป่าเศรษฐกจิ ในขณะเดยีวกนัก็ท าหน้าที่แบก

รบัความเสีย่งใหช้าวบา้นในตอนต้นทีทุ่กอยา่งยงัไม่แน่นอน ชาวบา้นยงัท าไมเ่ป็น ไม่มทีุนอะไรเลย และ

ผลผลติกย็งัไม่ออก และยงัมบีทบาทในการสรา้งคนในพืน้ทีใ่ห้สามารถบ ารุงพชืเศรษฐกจิจนสรา้งรายได้

ทีม่ ัน่คงจากป่าพื้นนี้ให้กบัตนเอง และผลที่ไดค้อื เขาเห็นความส าคญัของป่า ไม่ไปยุ่งกบัป่าอนุรกัษ์ต้น

น ้า และรกัษาป่าไวช้ัว่ลกูชัว่หลาน  เพราะคนตอ้งอาศยัป่า และป่าตอ้งอาศยัคน 

 

ดร.สวิุทย:์ เกษตรกรมาเป็นเกษตรกรรบัจ้าง Concept คล้าย Contract farming หรือไม่? 

ไม่ทราบครบั แต่คดิมาจากการเอาตวัเราไปใส่ตวัเขา และก็จากความเข้าใจว่า คนเราต่างกนั 

ความตอ้งการกต่็างกนั  

ต้องอธบิายววิฒันาการของกระบวนการปลูกป่าเศรษฐกิจของนวุติด้วย คอื ตามแผนที่วางไว ้

กาแฟจะออกผลครัง้แรกภายใน 3 ปี คอื จะได้อย่างน้อยต้นละ 1 กโิล ในปีที่ 5 ซึง่จะท าใหน้วุตสิามารถ

เริม่จ่ายคนืเงนิกูพ้รอ้มดอกเบีย้ให ้JICA ไดใ้นปีที ่5 และในปีที ่7 พอแมคคาเดเมยีพรอ้มใหผ้ลผลติ นวุติ
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สภาพแมคคาเดเมียและกาแฟท่ีเสียหายจากสาเหตุต่างๆ   

จะมรีายได้จากแมคคาเดเมยีมาเสรมิในการจ่ายคนื  ในช่วงแรก นวุติจ้างชาวบ้านให้ปลูกและดูแลป่า

เศรษฐกจิ โดยมกีระทรวงเกษตรฯ มาสอนเทคนิคความรูใ้ห้ แต่ในปี 2534 เราพบว่าผลผลติของกาแฟ

ต่อต้นต ่ากว่ามาตรฐาน คอื ควรจะได้ผลผลติ 1 กิโลกรมัต่อต้น แต่กลบัได้เพยีงครึง่กโิลเท่านัน้ ผมให ้ 

ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที่เดนินับและดูสภาพทุกต้น เพื่อแบ่งเกรด เดนิ 6 แปลงทีป่ลูกรวมประมาณ 3,600 

ไร่ นับกาแฟอาราบกิา้ได ้832,000 ต้น แมคคาเดเมยี 83,000 ต้น ถงึไดรู้ว้่ากาแฟและแมคคาเราหายไป

ครึง่หนึ่ง สาเหตุเพราะเราขาดความเขา้ใจที่แท้จรงิ ขาดความรู ้วธิกีารในการปลูก และขาดการตดิตาม

ดูแล ชาวบ้านมคีวามรูแ้ล้ว แต่ไม่ท า ไม่ตดัแต่งกิ่ง ไม่ใส่ปุ๋ ยตามที่ควรจะท า คนดูแลก็ไม่ได้เดนิตรวจ

พื้นที่ปลูก ปุ๋ ยที่ให้ไป ใส่เท่าไร เอาไปไหนอกีเท่าไรไม่มใีครรู ้แต่การมานัง่ดูแลและตรวจคุณภาพของ

ต้นไมเ้กอืบลา้นต้น  6 แปลงนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ  ดงันัน้ ต้องใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากกบัการบรหิาร

จดัการ 

ปี 2543 หุ้นส่วนคิดจะเลกิ เพราะมนัเจ๊ง รายรบัต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ปี 2540 ก็เจอกับ

วกิฤตเศรษฐกจิครัง้ใหญ่อกี เงนิบาทอ่อนค่าลงครึง่หนึ่ง หนี้ของนวุตเิพิม่เป็นสองเท่าในชัว่ขา้มคนื นวุติ

ไม่สามารถจ่ายเงนิคนืได้ หุ้นส่วนก็ระดมเพิม่ทุน ปี 43 ก็คดิจะระดมทุนอกีครัง้เพื่อจะคนืให้ JICA แล้ว

เขาก็จะเลกิกนัแล้ว จรงิๆ ผมก็น่าจะให้เขาเลกิไปนะ แต่ตอนนัน้ มผีมยนือยู่คนเดยีวว่าไม่เลกิ ท าต่อ 

เพราะมฉิะนัน้ เงนิทีล่งไปกส็ญู ชาวบา้นกส็ญูดว้ย   

ผมเชื่อว่าปัญหากาแฟนี้ มาจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจมากกว่าขาดความสามารถ เลยเปลี่ยน

วธิกีาร  จากการจา้งคนงานในไร่ซึ่งท าใหต้้นทุนนวุตสิูง มาใหช้าวบ้านเช่าต้นกาแฟจากนวุตใินราคาต้น

ละ 1 บาท ให้เขามาเป็นเจ้าของ ดูแลเอง ท ามากได้มาก ท าดีก็ได้มาก โดยนวุติเปลี่ยนบทบาทเป็น

พ่อค้าซื้อเมลด็กาแฟดบิที่ชาวบ้านปลูกในราคาประกนั เราแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ส่วนละ 3,000 ต้น 

ซึง่จะผลติเมลด็กาแฟดบิไดอ้ย่างน้อย 3,000 กโิลกรมั และสรา้งรายไดป้ระมาณ 45,000 บาท แก่ผูป้ลูก 

โดยนวุตสินับสนุนปุ๋ ยก่อนในเบื้องต้น แต่ค่าปุ๋ ยนี้จะถูกหกัออกจากค่าเมลด็กาแฟดบิ ที่ชาวบ้านน ามา
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ขาย ค่าเช่าหนึ่ งบาทเป็นเหมือนสัญลักษณ์มากกว่าว่าเขาเป็นเจ้าของต้นเหล่านี้ นะ แต่ใน

ขณะเดยีวกนักบ็อกดว้ยว่าพืน้ทีน่ี้เป็นพืน้ทีป่่าสงวนไม่ใช่ของเขาเลยทเีดยีว เขาต้องเช่า แต่ทีส่ าคญั คอื 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของต้นกาแฟนี้ ท าให้ชาวบ้านเอาใจใส่และท างานหนักขึ้นเพื่อดูแลต้นกาแฟ เก็บ

เฉพาะเมลด็กาแฟทีสุ่กมาขายใหน้วุติตามขอ้ตกลง กลุ่มชาวบา้นทีท่ างานหนักทีสุ่ดเป็นกลุ่มแรกทีไ่ดเ้ช่า

ต้นกาแฟ และคนเหล่านี้กลายเป็นตวัอย่างใหช้าวบา้นกลุ่มอื่นๆ ท าตาม ปรมิาณเมลด็กาแฟดบิเพิม่ขึน้

จาก 0.5 กิโลกรมัต่อต้น มาเป็น 1.6 กิโลกรมัต่อต้น คุณภาพของเมล็ดกาแฟก็เพิ่มขึ้นจนได้รบัการ

รบัรองจาก SCAA ถือเป็นความส าเรจ็ของนวุติที่สนับสนุนจนชาวบ้านมัน่ใจ ตดัสนิใจชวีติของตนเอง 

และยนืหยดัด้วยล าแขง้ตวัเองได้ เราดงึศกัยภาพของทัง้คนและป่าออกมาจนเกดิประโยชน์สูงสุดให้กนั

และกนัไดส้ าเรจ็  

และจากจุดตกต ่ านัน้ ที่นวุติอยู่ได้มาทุกวนันี้  เพราะ 

มลูนิธแิม่ฟ้าหลวงฯ จ่ายเงนิคนืให้บรษิทัด้วยการซื้อลูกแมคคา

และกาแฟดิบเพื่อน ามาแปรรูปด้วยราคาที่สูงกว่าราคาตลาด 

เพื่อให้บรษิัทมีรายได้พอจ่ายคืนเงนิกู้ JICA ในแต่ละปี จ่าย

อย่างนี้มา 19 ปีแล้ว และในปี 2554 นวุติก็จะจ่ายคืนหนี้ก้อน

สุดท้ายให้กบั JICA เราคิดว่าเราจะเป็นลูกหนี้ทางการเกษตร

เจา้เดยีวเลยทีจ่า่ยเงนิคนื JICA ไดท้ัง้หมด 

 

ดร.สวิุทย:์ ตอนนัน้ท าไมไม่เลิกไปเลย?  

 จากอดีตสู่ปัจจุบนัของการปลูกกาแฟใตป่้า ใหค้นกบัป่าอยูร่่วมกนัได ้
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ถา้เราไมไ่ดน้วุต ิวนัน้ีเราจะมาถงึตรงนี้ม ัย้ คนจะอยู่รว่มกบัป่าไดม้ัย้ ไมไ่ด ้เจง๊ไปแลว้ เมือ่เป็น

เช่นน้ี บุญคุณตอ้งทดแทน  เรามคีนทีเ่สยีสละใหก้บับา้นเมอืงโดยไมเ่อาทุนคนื ถา้ไม่มนีวุต ิเรากไ็ม่

ประสบผลส าเรจ็ขนาดนี้ เราตอ้งรกัษาไว ้ 

 

ทีผ่่านมา โครงการป่าเศรษฐกจิในโครงการพฒันาดอยตุงฯ ทีด่ าเนินงานโดยบรษิทั นวุต ิจ ากดั 

ได้สรา้งโอกาสให้ผู้ที่เคยยากจนหมดหนทาง ต้องหนัไปพึ่งการปลูกพืชเสพติด ได้มทีางเลอืกในการ

ด ารงชวีติที่สุจรติ มัน่คง มศีกัดิศ์ร ีและอยู่ร่วมกบัป่าไดอ้ย่างยัง่ยนื ในปัจจุบนั เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟมี

ความมัน่ใจและคดิเองท าเองได ้และพวกเขากม็ทีางเลอืกว่าจะขายกาแฟให้กบัโครงการ หรอืขายใหก้บั

พ่อคา้รายอื่นทีม่ารบัซือ้  

นายธงชยั วบิูลจติเจรญิเป็นชาวอาข่าจากหมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย 

เขาเริม่ต้นจากเป็นคนงานในไร่กาแฟ จนในปี 2542 กลายมาเป็นเจา้ของ

แปลงกาแฟ ประมาณ 8,000 ต้น ในปี 2546 เขาตดัสนิใจสมคัรเขา้ท างาน

ในโรงคัว่กาแฟ ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพราะคิดว่าถ้าวันหนึ่งที่

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ถอนตัวออกจากพื้นที่ ท าอย่างไรเขาจะอยู่ได้ด้วย

ตวัเอง เขาจงึคดิหาความรูใ้นการคัว่กาแฟเพื่อเพิม่มูลค่าให้แก่เมลด็กาแฟ

ดบิของตนเอง ปัจจุบนั ธงชยัเป็นผู้ช่วยหวัหน้างานคัว่กาแฟของโครงการ

พฒันาดอยตุง และมคีวามฝันทีจ่ะเปิดโรงคัว่กาแฟเลก็ๆ ของตนเองในอนาคต  


